
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕63 
ครั้งที่ 2/๒๕๖3 

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา 09.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

----------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
     1) นายเสน่ห์   บุญน้อย   ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  

2) นายวีรพล  สุทธิเพชร  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
3) นายชาตรี  หลีเจี้ย   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
4) นายนพพร       ชนะภัย   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
5) นายสมคิด  หมื่นกล้า  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
6) นายนิกร   ทองลิ่ม   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
7) นายอุดม   ตันเก่ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
8) นายนพดล  นพฤทธิ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 
9) นายสมญา  นพฤทธิ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 

     10) นางสาวเบญจมาศ ตันเก่ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 
     11) นายสมชาย        ชูเหล็ก   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1)  นายสวัสดิ์  ตันเก่ง   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
2)  นายกิตติพงศ ์  กิจภูวดล  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
3)  นายสิริธร  บัวแก้ว   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
4)  นายจุฬา  เทียนครบ  ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
5)  นางสาววลัยลักษณ์ โสภณพิเชษ  ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
6)  นายอนิวรรตน์            ไชยรัตน์ธนโชค  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก(เลขานุการสภาฯ) 
7)  นายสุขเกษม             สมบัติ   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 
8)  นางประทิพย์  ศรีสมทรง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
9)  นายสามารถ    ภักดีรัตน์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
10)   นายประจิม  ถั่วทอง   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
11) นายสมหมาย  บุญลอย   ต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12) นายปิต ิ  ตันสกุล   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
13) นางสาวศริญญา กุลวิจิตรรังสี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
ผู้เข้ารับฟังการประชุม 

1) นายสีทอง  สงวนนาม  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
2) นายสมสุข  ปิ่นประดับ  ราษฎร หมู่ที่ 3 ต าบลคึกคัก 

 
 

/เริ่มประชุมเวลา... 
 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 
นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการฯ) ตามมติประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

2563 โดยก าหนด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖3  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
ประธานสภาได้นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 2/๒๕๖3 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา 09.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก บัดนี้ถึงเวลาประชุมแล้ว มีสมาชิก
สภาเข้าร่วมประชุม จ านวน 11 ท่าน จากจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด 11 
ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญท่านประธานด าเนินการตามวาระการ
ประชุมต่อไปครับ เชิญครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 

3 ครั้งที่ 2/๒๕๖3 มีจ านวน 2 ท่านนะครับ 

    1.นายสีทอง  สงวนนาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลคึกคัก  
2.นายสมสุข  ปิ่นประดับ ราษฎรหมู่ที่ 3 ต าบลคึกคัก 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาล  ส มัยสา มัญ ส มัยที่  3                
ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2563 เชิญท่าน
เลขานุการสภาครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการ) ขออนุญาตท่านประธานครับ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2563 
รายงานการประชุมที่ผ่านมานะครับ มีทั้งหมด 17 หน้า หน้าแรกนะครับผู้มา
ประชุม จ านวน 10 ท่าน  ผู้ไม่มาประชุม 1 ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 
12 ท่าน ผู้เข้ารับฟังการประชุม จ านวน 1 ท่าน ในส่วนนี้มีท่านใดแก้ไข
เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ต่อไป หน้าที่ 2 ไปดูระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หน้าที่ 1  มีเรื่องเดียว เรื่องแนะข้าราชการ
ใหม่ นายประจิม  ถั่วทอง ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง 
ระดับกลาง ในหน้าที่ 2 เช่นเดียวกันนะครับ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 อยู่ในหน้าที่ 2 ถึง หน้าที่ 4 สภาเทศบาลต าบล
คึกคักมีมติเห็นชอบในการแก้ไขและรับรองด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ รับรอง 
10 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง – เสียง  มีสมาชิกท่านใดแก้ไข
เปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ ในหน้าเดียวกัน ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องด่วน
พิจารณา ไม่มี  ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติค้างพิจารณา ไม่มี นะครับ ในหน้าที่ 
4 เช่นเดียวกันนะครับ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเสนอพิจารณา ระเบียบวาระ 
5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย(ตั้งจ่ายรายการ 

/ใหม่)  ประจ าปี 2563….. 



๓ 

 

ใหม่)  ประจ าปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 
. . . . ./2563  (ส านักปลัด) อยู่ ในหน้า 4 ถึงหน้าที่  5 ซึ่งเป็นการโอน
งบประมาณรายจ่าย (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้ง
ที่ 10/2563 มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  อนุมัติ 
10 เสียง ไม่ อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง – เสียง  มีแก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มี 
หน้า 5 เช่นเดียวกันนะครับ ระเบียบวาระ 5.2 ญัตติเสนอพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 วาระที่ ๑ รับ
หลักการ อยู่ในหน้าที่ 5 ถึงหน้าที่ 11 ในหน้าที่ 11 สภาเทศบาลต าบล
คึกคัก มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  รับหลักการ 10 เสียง/ไม่รับ
หลักการ – เสียง งดออกเสียง – เสียง  เวลารับหลักการ 10.30 น. มีสมาชิก
ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ ถ้าไม่มี หน้าที่ 11 เช่นเดียวกันนะ
ครับ ญัตติเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2564 เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ประเภทสามัญ จ านวน 
3-7  ตั้ งแต่หน้าที่  11 ถึงหน้าที่  12 ในหน้าที่  12 เห็นชอบ เสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน ด้วยเสียง 10 เสียง ขอเพ่ิมเติม ค า
ว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 3 
ท่านนะครับ ต่อไปหน้าที่ 12 ถึง หน้าที่ 13 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
จ านวน 3 ท่าน คนที่ 1 นายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
เขต 1 คนที่ 2 นายนพดล นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2 
คนที่ 3 นายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2 มีท่าน
ใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่มี ต่อไปหน้าที่ 13 เช่นเดียวกัน เรื่องก าหนดวัน
ยื่นค าแปร/เสนอค าแปร/วันประชุมคณะกรรมการ/วันยื่นค าแปรต่อ
ประธานสภา/นัดประชุมสภาวาระแปรญัตติ ตาม ข้อ ๔9 ญัตติที่สภาท้องถิ่น
รับหลักการแล้ว ฯ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย น าเสนอสภาพิจารณาดังนี้ครับ  
1. ระยะเวลายื่นเสนอค าแปร วันที่ 14 สิงหาคม 2563 หลัง 10.30 น.นับ
จากเวลาที่สภารับหลักการ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลคึกคัก ซึ่งก าหนดยื่นค าแปรต้องไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมง 
2. วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
3. วันยื่นค าแปรญัตติของประธานกรรมการแปรฯ ต่อประธานสภาฯก าหนด
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการ 
4. ก าหนดวันประชุมสภาพิจารณาครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 
2563  ท่านใดเห็นด้วยหรือว่าจะแก้ไขตรงไหนบ้างไม่ครับ ถ้าไม่มี มติที่
ประชุม สภาเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง/ไม่เห็นชอบ – 
เสียง/งดออกเสียง – เสียง) มีท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไป
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ อยู่ในหน้าที่ 14 ถึงหน้าที่ 16 ในวาระอ่ืน เลิก 

/ประชุมในเวลา 11.45 น. …… 



๔ 

 

ประชุมในเวลา 11.45 น. มที่านใดแก้ไขไหมครับ เชิญท่านประธานครับ  
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 2 นะครับ รับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  
2563  มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไขอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลย
นะครับ สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2563  สมาชิกท่านใด
รบัรองให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคักมีมติ รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
คึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (รับรอง จ านวน 11 เสียง /ไม่รับรอง – เสียง/ งด
ออกเสียง –เสียง) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องด่วนพิจารณา 
 ------------ไม่มี------------ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติที่ค้างพิจารณา 
 ------------ไม่มี------------ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตติเสนอพิจารณา 

5.1 ญัตติ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2563  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ญัตติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 
และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ทั้ง เขต เขต 
2 และผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ แล้วก็ ผู้ใหญ่สีทอง ท่านอาจารย์
สมสุ ข  และผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ทุ กท่ านนะครั บ  กระผมนายสวั สดิ์  ตั น เ ก่ ง 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ขอน าเรียนที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 5.1 
ญัตติเสนอพิจารณา ญัตติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2563 และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 
2 พ.ศ.2563  เพ่ือทราบ  ขอมอบให้หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงและอธิบายต่อ
ที่ประชุมนะครับ 

นายสามารถ (หัวหน้าส านักปลัด) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ทั้ง เขต เขต 2 
และผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะครับ กระผม นายสามารถ ภักดี
รัตน์ หัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ การแก้ไข และเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับ (พ.ศ.2561-2565) ก่อนอื่นผมขอแก้ไขญัตต ิ

/ระเบียบวาระการประชุม…… 
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 ระเบียบวาระการประชุมนะครับ ผมขอให้เปลี่ยนให้ที่ประชุมทราบใหม่นะ
ครับ จาก ระเบียบวาระ 5.1 ญัตติเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ขอแก้ไข เสนอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เพราะว่าการแก้ไข จะแก้ไขก่อน
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เพ่ือให้เป็นไปตามล าดับวันเวลาประกาศ ขอ
อนุญาตท่านประธานแก้ไขให้ที่ประชุมทราบนะครับ ดังนั้นตามที่ได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้ชี้แจงในส่วนของการแก้ไขและเพ่ิมเติม
แผนนะครับ ประกาศแรกนะครับ ประกาศเทศบาลต าบลคึกคัก ทั้งสอง
ประกาศ เพ่ือท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 ซึ่ งได้เสนอสภา
ไปแล้วนั้น ต้องมีการตรวจสอบรายละเอียด โครงการทั้งหมด ทั้งที่มีอยู่แล้ว 
และส่วนที่เป็นนโยบายของผู้บริหาร หรือจากประชาชนโดยท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านนะครับ ทางงานแผน ส านักปลัดเทศบาล ก็ต้องมาตรวจสอบว่า 
รายละเอียดโครงการต่างๆ ได้ถูกต้องในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ถ้าไม่มีจะ
ได้มีการเพ่ิมเติม หรือ ถ้ามีแล้วไม่ถูกต้อง ก็ต้องมีการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในประกาศแรก ในส่วนของการแก้ไข ก็คือการแก้ไขปีงบประมาณ และก็
รายละเอียดเล็กน้อยในการจัดพิมพ์นะครับ เช่น ความกว้าง ความยาว 
ทศนิยม ในการพิมพ์ผิดคลาดเคลื่อน แบบนี้เราจะใช้ในหมวดของการแก้ไข 
ซึ่งตามประกาศนี้  ประกาศเทศบาลต าบลคึกคักเรื่อง การใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ตามที่เทศบาล
ต าบลคึกคักได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขครั้งที่
1พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบ จากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น อาศัย
อ านาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาในปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) นะครับ รายละเอียด
ของการแก้ไข ทั้งหมดคือแก้ไขปีงบประมาณ เพ่ือจะให้อยู่ในร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 นะครับ เช่น โครงการอุดหนุนไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค อ าเภอตะกั่วป่า งบประมาณ 1,500,000 บาท และก็โครงการ
ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีต ซอยชายทะเลคึกคัก หมู่ที่ 3 โครงการ
ก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชนะภัย ม.2 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยชนะภัย ม.2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กซอยประจวบอุทิศ 2 ม.5 โครงการก่อสร้างถนน 

/คอนกรีต เสริมเหล็ก…… 
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 คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยครูรัส ม.4 โครงการเหล่านี้ก็จะปรับเปลี่ยนจาก 
ปีงบประมาณ 2563 เป็น พ.ศ.2564 ลักษณะแบบนี้ตามระเบียบเขาใช้ 
แก้ไขนะครับ ซึ่งการแก้ไขนี้ตามข้อ 21 นะครับ บัญญัติไว้ว่าการแก้ไข
แผนพัฒนา เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น บัญญัติสั้นๆแบบนี้นะครับ ต่อไป
ก็คือการเพ่ิมเติม ก็คือการเพ่ิมรายละเอียดโครงการที่ยังไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ก็จะเป็นโครงการที่เพ่ิมขึ้นมาใหม่ ต้องว่า
ด้วยหมวด เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับ ซึ่งทั้งหมดก็บรรจุไว้ในร่างเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2564 ตามที่ท่านสมาชิกได้พิจารณาอยู่นั้นนะ
ครับ ได้มีประกาศของเทศบาลต าบลคึกคัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ตามที่เทศบาลต าบล
คึกคักได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 
พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 
2561 โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น
อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ครั้งที่แล้ว ได้เพ่ิมเติม
ไป 1 ครั้งแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เกี่ยวกับการแก้ไข 
เยียวยาป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 หรือว่า โควิด 2019 ก็ได้เพ่ิมเติมไป
แล้วนะครับ ครั้งนี้ก็คือครั้งที่ 2 นะครับ ในการเพ่ิมเติมก็อยู่ในตัวร่างนะครับ 
เช่น โครงการบรรเทาสาธารณภัย โครงการอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัตินะครับ 
ชองเราก็ได้อบรมเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่าน
มา และอีก 1 โครงการ อบรมอุบัติเหตุช่วงเทศกาลตามแผน เมื่อก่อนเรารวม
ทั้งหมดเลย แต่ปีนี้ เราจะแยกกออกแต่ละโครงการนะครับ ไม่ได้ตั้งรวม เพ่ือ
ความถูกต้อง ชัดเจนตามระเบียบ อีก 1 โครงการ คือ โครงการรับโอน
โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่  124 ซึ่งการรับโอนนี้จะอยู่ ในช่วง
งบประมาณ 2564 ซึ่งในแผนเดิมนี้ยังไม่มี การรับโอน การถ่ายโอนมาเป็น
ของเทศบาลทั้งหมด ทั้งงบประมาณการอุดหนุนโรงเรียน งบประมาณการ
พัฒนาโรงเรียน การก่อสร้าง การซื้อวัสดุ จะได้เพ่ิมเติมไว้ในแผน นะครับ อัน
นี้คือส่วนที่เพ่ิมเติมแผน ครั้งที่ 2 นะครับ ตามระเบียบ ข้อ 22 บัญญัติไว้ว่า 
เพ่ือการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ด าเนินการดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖  

/แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล…. 
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 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับ ความเห็นชอบแล้วให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง  ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ ก็เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แล้วนะครับ 
ตามก าหนดต้องรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ เมื่องานแผนได้จัดท า
รูปเล่มแล้ว จะจัดส่งให้ผู้บริหารและสมาชิก และผู้น าท้องที่ทราบ ส านัก
ปลัดเทศบาลจึงขอแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ 5.1 ญัตติเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 และแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เพ่ือทราบมีสมาชิกท่าน
ใดจะสอบถาม เชิญครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 5.2 ญัตติเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2564  

วาระท่ี 2 แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระท่ี 5 5.2 ญัตติเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 วาระท่ี 2 แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2554 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระท่ี 2 ให้ปรึกษา
เรียงล าดับเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติ เว้นแต่ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน ถ้าท่ีประชุมท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
กับการแก้ข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินั้นอีก  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายชาตรี (ประธาน คกก.แปรญัตติฯ) เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก กระผม นายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 1 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564  รายงานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคักตามที่สภาเทศบาลต าบลคึกคักได้
คัดเลือก กระผม นายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 1 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2564  และคณะกรรมการแปรญัตติร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2564 ได้เลือกกระผมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ประกอบกับสภาเทศบาลต าบลคึกคักได้ 

 
/เห็นชอบก าหนดระยะเวลา….. 



๘ 

 

เห็นชอบก าหนดระยะเวลาให้ผู้เสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ยื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ในระหว่างวันที่ 14  สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. 
จนถึงวันที่ 18  สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.  ณ. ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลคึกคัก นั้น   คณะกรรมการแปรญัตติร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้ ด าเนินการประชุม
พิจารณาแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564  เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ซึ่งมีคณะกรรมการแปรญัตติครั้งนี้ 
ประกอบด้วย  1.นายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสมาเทศบาลเขต 1 เป็น ประธาน
คณะกรรมการ 2.นายสมชาย  ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็น 
กรรมการ 3.นายนพดล นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  เป็น กรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขอรายงานและบันทึก การพิจารณาแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2 5 6 4   ต่ อ ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล คึ ก คั ก  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 50 ดังนี้ 1.รายการ ขอลด
รายจ่ายลงทั้งรายการ ตามร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ไม่มีผู้เสนอค าแปรฯ 2.รายการ ขอลด
จ านวนเงินตั้งจ่ายบางรายการ ตามร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ไม่มีผู้เสนอค าแปรฯ 3.รายการ 
ขอแก้ไขรายละเอียด ตามร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ไม่มีผู้เสนอค าแปร 4.รายการ การสงวน
ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564 ไม่มีผู้สงวนค าแปรญัตติ บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
ประชุมพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2563   ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลคึกคัก  ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ 3 เสียง/ไม่
เห็นชอบ - เสียง ให้คงร่างเดิมตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลคึกคักเสนอ โดยไม่
มีการแก้ไข หรือลดรายจ่ายแต่อย่างใด รายละเอียดตามบันทึกการประชุม
ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  จึงรายงานมาเพ่ือเสนอ
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก พิจารณาน าเสนอรายงานต่อสภาเทศบาล
ต าบลคึกคัก ในการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระท่ี 2 และ 3 ต่อไป ลงชื่อ   

      
/นายชาตรี หลีเจี้ย  …… 



๙ 

 

นายชาตรี หลีเจี้ย   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 5.2 ญัตติเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 วาระท่ี 2 แปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญ
ครับ ถ้าไม่มีผมขอผ่านวาระนี้ไปนะครับ เนื่องจากวาระแปรญัตติไม่มีท่านใด
แปรญัตติหรือสงวนค าแปรไว้ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม
ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลคึกคักเสนอ 

 
 วาระท่ี 3 ลงมติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) วาระท่ี 3 ลงมติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564  ต า ม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ หรือไม่ ในวาระนี้ไม่
มีอภิปรายนะครับ ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามร่างเดิมตามที่
เสนอโดยนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ถ้าเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติให้
ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคักเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้ตราเป็นเทศบัญัตติ  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
(เห็นชอบ 11 เสียง/ไม่เห็นชอบ – เสียง/งดออกเสียง – เสียง) 

 
 5.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ 

ซอยอ่าวมะขาม หมู่ที่ 1 งบประมาณ 30,800 บาท 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อเป็นรายงานการที่ผู้บริหาร
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2563  5.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยอ่าวมะขาม หมู่ที่  1 
งบประมาณ 30,800 บาท ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาด กว้างเฉลี่ย 3.50 
เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินกะสะรวม
ไม่น้อยกว่า 33.25 ลบ.ม.  จุดที่ 2 ขนาด กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินกะสะรวมไม่น้อยกว่า 
35.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรหินกะสะทั้งหมดไม่น้อยกว่า 68.25 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่ง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 

/ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547…… 



๑๐ 

 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 
89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายก าหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  (3) ให้กันเงินสะสม
ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อย
ละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว เทศบาลต าบลคึกคัก ได้
ด าเนินการตามข้อ 89 (2) แล้วและได้กันเงินตาม (3) แล้ว มีเงินสะสมที่
สามารถน า ไปบริหารได้  ณ  วันที่  31 กรกฎาคม 2563 จ านวน 
11,273,612.57 บาท ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ทั้ง เขต 1 
เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ แล้วก็ ผู้ใหญ่สีทอง ท่าน 
อาจารย์สมสุข และผู้ เข้าร่วมทุกท่านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ขอกราบเรียนท่านประธานตามค าแถลงการณ์ที่
ผมได้แจ้งต่อสภาแล้ว เนื่องจากเทศบาลมีปัญหาเรื่องรายได้ในปี 2563 และ
มีความจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2563 ไม่ว่าเรื่องการซ่อมแซม
ถนนที่ใช้ในการสัญจรเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่
ร้องเรียนให้เทศบาลด าเนินการแก้ไขซ่อมแซม และการวางท่อส่งน้ าประปา ที่
เกิดจากการก่อสร้างและขยายเขตถนนของกรมทางหลวง ซึ่งเรามีความ
จ าเป็นต้องรื้อถอนและวางท่อส่งน้ าใหม่ที่วางในเขตถนนของกรมทางหลวง 
ภายในปีงบประมาณนี้  ตามญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยอ่าวมะขาม หมู่ที่ 1 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า 
จังหวัดพังงา เนื่องถนนดังกล่าวติดกับชายทะเลซึ่งประชาชนสัญจรไปมานะ
ครับ อย่างมากมาย มีทั้งชาวไทยและต่างชาติ ถนนดังกล่าวเป็นพ้ืนที่
นักท่องเที่ยว ของต าบลคึกคักนะครับ เนื่องจากเดือนนี้ หรือเดือนที่แล้ว มีฝน
ตกชุกมา ท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก 
ทางผมแล้วก็ผู้บริหาร สมาชิกสภา ปรึกษาหารือกัน แล้วก็ขอจ่ายขาดเงิน 

 
/สะสมเพื่อซ่อมแซมถนนหินกะสะ….. 



๑๑ 

 

สะสมเพ่ือซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยอ่าวมะขาม หมู่ที่ 1 นะครับ ให้
ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย ครับ ในส่วนของจุดที่ 1 
ความกว้างความยาว เฉลี่ย กว้างกี่เมตร ยาวกี่เมตร ประธานได้แจ้งที่ประชุม
ให้ทราบแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยอ่าวมะขาม หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 30,800 บาท มีสมาชิกท่านใดเชิญอภิปรายครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
มตินะครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคักอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหิน
กะสะ ซอยอ่าวมะขาม หมู่ที่ 1 งบประมาณ 30,800 บาท ด้วยเสียงเอก
ฉันท์ (อนุมัต ิ11 เสียง/ไม่อนุมัต ิ– เสียง/งดออกเสียง – เสียง) 

 5.4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอย
ทุ่งขม้ินกลาง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 130,600.00 บาท  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5.4 ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยทุ่งขมิ้นกลาง หมู่ที่  4 
งบประมาณ 130,600 บาท ซ่อมแซมถนนหินกะสะ ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 
278.25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่ง ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ทั้ง เขต 1 
เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ แล้วก็ ผู้ใหญ่สีทอง ท่าน 
อาจารย์สมสุข และผู้ เข้าร่วมทุกท่านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยทุ่งขมิ้นกลาง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 130,600 บาท 
โดยทั่วไปชาวบ้านเรียก ควนหมาแฮ นะครับ ซึ่งควนหมาแฮ อยู่ตั้งอยู่บนทุ่ง
ขม้ินกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ การเกษตร ชาวบ้านก็ไปสร้างสวน เป็นที่อยู่อาศัยของ
ชาวบ้านอยู่หลายหลังเหมือนกันนะครับ ซึ่งถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ 
ชาวบ้านสัญจรไปมาไม่สะดวกแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องขนถ่ายการเกษตรก็ไม่
สะดวก ทางผู้บริหารและสมาชิกก็เห็นสมควรว่าไปซ่อมแซม ให้ชาวบ้านนะ
ครับ ส่วนมากทางบ้านเราฝนตกเยอะเหมือนจะซ่อมถนนในทุกๆปี แต่
เนื่องจากติดข้อกฎหมาย เราจะท าให้เป็นถนนถาวรไม่ได้นะครับ คืออันดับ
แรกก็ต้องซ่อมแซมไปก่อน ให้ประชาชนเดินทางไปมาสะดวกนะครับ ในส่วน
ของปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 278.25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่ง ให้ทาง
เรียบ รถสัญจรไปมาสะดวกนะครับ ในส่วนนี้ขอมอบให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายประจิม (ผอ.กองช่าง) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประจิม ถั่วทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
เทศบาลต าบลคึกคัก ขอน าเรียนชี้แจงโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยทุ่ง
ขมิ้นกลาง หมู่ที ่4 สภาพที่ถนนที่ช ารุด จ านวน 11 จุด ซึ่งในรายละเอียด 

/โครงการระบุไว้….. 



๑๒ 

 

โครงการระบุไว้ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคึกคักก าหนด 
ส าหรับ  
จุดที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จุดที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จุดที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 80 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
จุดที่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
จุดที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 7 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร     
จุดที่ 8 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
จุดที่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 10 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จุดที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 275.25 ลูกบาศก์เมตร   ครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5.4 ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยทุ่งขมิ้นกลาง หมู่ที่  4 
งบประมาณ 130,600 บาท มีสมาชิกท่านใดเชิญอภิปรายครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
มตินะครบั สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหิน
กะสะ ซอยทุ่งขมิ้นกลาง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 130,600 บาท ด้วยเสียงเอก
ฉันท์ (อนุมัติ 11 เสียง/ไม่อนุมัติ – เสียง/งดออกเสียง – เสียง) 

 
 5.5 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอย

ทุ่งขม้ินกลาง 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ 9,200 บาท 
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5.5 ญัตติขออนุมัติจ่าย

ขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยทุ่งขมิ้นกลาง 2 หมู่ที่ 4 
งบประมาณ 9,200 บาท ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาด กว้างเฉลี่ย 3.30 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินกะสะรวมไม่น้อย
กว่า 4.95 ลบ.ม. จุดที่ 2 ขนาด กว้างเฉลี่ย 3.30 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินกะสะรวมไม่น้อยกว่า 14.85 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรหินกะสะทั้งหมดไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่ง ขอ
เชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ครับ ขอบคุณท่านประธานสภาฯนะครับ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ทั้ง เขต 1 เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ แล้วก็ ผู้ใหญ่สีทอง ท่าน อาจารย์สมสุข และผู้เข้าร่วม
ทุกท่านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก  

 
/โครงการซ่อมแซมถนน .... 



๑๓ 

 

โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยทุ่งขม้ินกลาง 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
9,200 บาท เนื่องจากถนนดังกล่าวอยู่หน้าหอสมุด ทุ่งขม้ินกลางหมู่ที่ 4 ซึ่ง
ถนนได้ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อลึกมากนะครับ เดินทางไปมาไม่สะดวก ตรงนี้ก็
เป็นถนนสาธารณะเหมือนกัน ต้องนี้ก็เป็นส่วนการดูแลของเทศบาลต าบลคึกคัก
นะครับ ขอเสนอต่อสภาฯนะครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ ในส่วนที่
จุดที่ 1 กว้าง ยาว ปริมาตรเท่าไร ท่านประธานก็ได้ชี้แจงหรือน าเรียนไว้
เบื้องต้นแล้วนะครับ ครับขอบคุณครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5.5 ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยทุ่งขมิ้นกลาง 2 หมู่ที่ 4 
งบประมาณ 9,200 บาท มีสมาชิกท่านใดเชิญอภิปรายครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติ
นะครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหิน
กะสะ ซอยทุ่งขมิ้นกลาง 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ 9,200 บาท ด้วยเสียงเอก
ฉันท์ (อนุมัติ 11 เสียง/ไม่อนุมัติ – เสียง/งดออกเสียง – เสียง) 

 
 5.6 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอย

ปล้องสิบ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 31,900 บาท 
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5 .6 ญัตติขออนุมัติจ่าย

ขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยปล้องสิบ หมู่ที่  4 
งบประมาณ 31,900 บาท ซ่อมแซมถนนหินกะสะ ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 
68.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่ง ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ครับ ขอบคุณท่านประธานสภาฯนะครับ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ทั้ง เขต 1 เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยปล้องสิบ 
หมู่ที่ 4 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ 31,900 บาท 
ซ่อมแซมถนนหินกะสะ ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 68.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยแต่ง ซอยปล้องสิบนี้เป็นที่การเกษตรของต าบลคึกคัก ขอขึ้นไปท า
การเกษตร ก็ขึ้นไปอยู่หลายครัวเรือน ชาวบ้านสัญจรไปมาไม่สะดวกแล้วก็
จ าเป็นต้องไปซ่อมแซมเพ่ือให้การสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยนะครับ แล้วก็
การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรนะครับ ในส่วนของความ กว้าง ความยาว 
เท่าไรกี่ลูกบาศก์ ผมขอมอบให้กองช่างช่วยชี้แจงนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประจิม (ผอ.กองช่าง) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประจิม ถั่วทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
เทศบาลต าบลคึกคัก ขอน าเรียนชี้แจงโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอย
ปล้องสิบ หมู่ที่ 4 สภาพที่ถนนที่ช ารุด จ านวน 3 จุด ซึ่งในรายละเอียด
โครงการระบุไว้ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคึกคักก าหนด 
ส าหรับ  

/จุดที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย… 



๑๔ 

 

จุดที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร                                                       
จุดที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร    
หรือปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 68 ลูกบาศก์เมตร ครับขอบคุณมากครับ                                                  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5.6 ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะซอยปล้องสิบ หมู่ที่  4 
งบประมาณ 31,900 บาท มีสมาชิกท่านใดเชิญอภิปรายครับ เชิญครับ ถ้าไม่
มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ยกมือขึ้น
ครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหิน
กะสะ ซอยปล้องสิบ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 31,900 บาท ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
(อนุมัติ 11 เสียง/ไม่อนุมัติ – เสียง/งดออกเสียง – เสียง) 

 
 5.7 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ 

ซอยบนเขา หมู่ที่ 4 งบประมาณ 152,400.00 บาท  
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5.7 ญัตติขออนุมัติจ่าย

ขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยบนเขา หมู่ที่  4 
งบประมาณ 152,400.00 บาท ซ่อมแซมถนนหินกะสะ ปริมาณรวมไม่
น้อยกว่า 324.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่ง ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ครับ ขอบคุณท่านประธานสภาฯนะครับ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ทั้ง เขต 1 เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการ
ซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยบนเขา หมู่ที่ 4 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า 
จังหวัดพังงา งบประมาณ 152,400.00 บาท ซ่อมแซมถนนหินกะสะ 
ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 324.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่ง โดยเรียก
กันทั่วไปว่า ซอยตามาก เนื่องจากตามากไปอยู่ที่นั้นนานแล้ว ซึ่งประชาชนได้
ท าการเกษตร และได้อยู่กันหนาแน่นมากนะครับ หลังจากเกิด  สึนามิ 15 
16 ปีที่แล้วมา ชาวบ้านก็ได้อพยพไปอยู่ที่ ซอยบนเขา ตอนนี้ ก็เฉียด 100 
กว่าหลังคาเรือนแล้ว ประชาชนย้ายขึ้นไปอยู่เยอะมาก ถนนดังกล่าว เป็น
ถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกนะครับ ไม่
ปลอดภัย แล้วก็เด็กๆมาโรงเรียนเช้า ไม่สะดวก ต้องขอให้สภาฯจ่ายขาดเงิน
สะสม ในครั้งนี้นะครับ ในส่วนปริมาณ ผมขอมอบให้กองช่างช่วยชี้แจงนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

นายประจิม (ผอ.กองช่าง) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประจิม ถั่วทอง ผู้อ านวยการกองช่าง  

 
/เทศบาลต าบลคึกคัก .... 



๑๕ 

 

เทศบาลต าบลคึกคัก ขอน าเรียนชี้แจงโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอย
บนเขา หมู่ที่ 4  สภาพที่ถนนที่ช ารุด จ านวน 12 จุด ซึ่งในรายละเอียด
โครงการระบุไว้ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคึกคักก าหนด 
ส าหรับ  
จุดที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จุดที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จุดที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จุดที่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จุดที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จุดที่ 7 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จุดที่ 8 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จุดที่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 10 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จุดที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
จุดที่ 12 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 324.60 ลูกบาศก์เมตร ครับขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5.7 ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยบนเขา หมู่ที่ 4 
งบประมาณ 152,400.00 บาท มีสมาชิกท่านใดเชิญอภิปรายครับ เชิญ
ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 
ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหิน
กะสะ ซอยบนเขา หมู่ที่ 4 งบประมาณ 152,400 บาท ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
(อนุมัติ 11 เสียง/ไม่อนุมัติ – เสียง/งดออกเสียง – เสียง) 

 
 5.8 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ

ประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว ข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
259,500 บาท 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5.8 ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว 
ข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 259,500.00 บาท จ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลคึกคักก าหนด ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ครับ ขอบคุณท่านประธานสภาฯนะครับ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ทั้ง เขต 1 เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง  

 
/นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ... 



๑๖ 

 

นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว ข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 
งบประมาณ 259,500.00 บาท จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา 
(เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคึกคัก
ก าหนด ผมขอน าเรียนที่ประชุมนะครับ เนื่องจากท่อประปาของเทศบาล
ต าบลคึกคักได้ ก่อสร้างตั้งแต่หลังสึนามิ ใหม่ๆนะครับ ตั้งอยู่ในเขตทางหลวง 
เนื่องจาก ตอนนี้ได้มีการขยายถนนก็ต้อง รื้อท่อก่อนออกนะครับ แล้วก็ต้อง
สร้างใหม่ ซึ่งโครงสร้างเก่าต้องรื้อออก ต้องท าโครงสร้างใหม่ ทั้งสองข้าง 
วิธีการก็คือ แนบราวสะพาน โดยเราไม่ต้องใช้เสากลาง ซึ่งขวางทางถนน ใน
ส่วนของรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ส่วนรายละเอียดผมขอ
มอบให้กองช่าง มีอะไรบ้างที่เป็นค่าใช้จ่าย ช่วยชี้แจงนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประจิม (ผอ.กองช่าง) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประจิม ถั่วทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
เทศบาลต าบลคึกคัก ขอน าเรียนชี้แจง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา 
(เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว ข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 259,500.00 
บาท จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคึกคักก าหนด ผมขอน าเรียนที่ประชุมนะครับ 
ส าหรับรายละเอียดโครงการก็ดูแบบ ปร.4 นะครับ รายการที่ปรับปรุงนะ
ครับและก่อสร้างนะครับ  
1. ท่อเหล็กด า   ขนาด Ø 8 นิ้ว จ านวน 36 เมตร 
2. ท่อเหล็กอาบสังกะสี  ขนาด Ø 6 นิ้ว จ านวน 42 เมตร 
3. เหล็กยึดท่อประปา  ขนาด Ø 8 นิ้ว /พร้อมติดตั้ง (1) จ านวน 4 ชุด 
4. เหล็กยึดท่อประปา  ขนาด Ø 8 นิ้ว /พร้อมติดตั้ง (2) จ านวน 3 ชุด 
5. ข้องอ 90 เหล็กหล่อ  ขนาด Ø 8 นิ้ว (หน้าจาน 2 ด้าน) จ านวน 7 อัน 
6. หน้าแปลนเหล็ก  ขนาด Ø 8 นิ้ว จ านวน 16 อัน 
7. ปะเก็นยางหน้าแปลน ขนาด Ø 8 นิ้ว จ านวน 16 อัน 
8. น็อตหัวเหลี่ยม  ขนาด Ø 5/8 นิ้ว /3 นิว้ จ านวน 57.65 กก. 
9. แหวนแบน   ขนาด Ø 5/8 นิ้ว จ านวน 7.68 กก. 
10. ประตูน้ าพวงมาลัย ขนาด Ø 6 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 
11. หน้าแปลนเหล็ก ขนาด Ø 6 นิ้ว จ านวน 10 อัน 
12. ปะเก็นยางหน้าแปลน ขนาด Ø 6 นิ้ว จ านวน 8 อัน 
13. ข้องอ 90 เหล็กหล่อ  ขนาด Ø 6 นิ้ว (หน้าจาน 2 ด้าน) จ านวน 2 อัน 
14. ข้อลดเหล็ก  ขนาด Ø 6 นิ้ว/ Ø 3 นิ้ว จ านวน 1 อัน 
15. หน้าแปลนเหล็ก ขนาด Ø 3 นิ้ว จ านวน 1 อัน 
16. ปะเก็นยางหน้าแปลน ขนาด Ø 3 นิ้ว จ านวน 1 อัน 
17. น็อตหัวเหลี่ยม ขนาด Ø 1/2 นิ้ว / 3 นิ้ว จ านวน 1.4 กก. 
18. แหวนแบน PVC  ขนาด Ø ½  นิ้ว จ านวน 0.20 กก. 

 
/19. หน้าแปลน PVC …. 



๑๗ 

 

 
19. หน้าแปลน PVC  ขนาด Ø 3 นิ้ว จ านวน 1 อัน 
20. ข้องอ 90 PVC  ขนาด Ø 3 นิ้ว จ านวน 1 อัน 
21. ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC  ขนาด Ø 3 นิ้ว จ านวน 2 อัน 
22. น้ ายาประสานท่อ PVC   ขนาด 250 กรัม ตราช้าง จ านวน 1 กระป๋อง 
23. ค่าแรงข้อต่อ-อุปกรณ์30%ของค่าวัสดุ(6,7,11,12,15,16,19,20,21) 
จ านวน 1 งาน ยอดรวมค่าก่อสร้าง 259,500 บาททั้งนี้ราคาทั้งสิ้นนี้จะอยู่ใน
ขั้นตอนราคาก าหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5.8 ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว 
ข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 259,500.00 บาท มีสมาชิกท่านใด
เชิญอภิปรายครับ 

นายชาตรี (สท.เขต 1) ครับ ขออนุญาตท่านประธาน ผมนายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคึกคัก เขต 1 นะครับ ส าหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา 
(เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว ข้างสะพานคึกคัก ผมขอให้เพ่ือนเปิดไปดูหน้าที่เป็นแบบ
แปลนนะครับ ขอสอบถามเพ่ือนสมาชิกทุกท่านมองออกไหม แบบแปลน
เขียนแบบนี้เวลาไปจ้างเหมาท ายังไง และขอเรียนถามฝ่ายช่างด้วยนะครับ ว่า
การเขียนแบบแปลนท าไมไม่เขียนรายละเอียดให้มากกว่าด้วยนะครับ เพราะ
มองแล้วมันเป็นจุดประ แล้วก็ไปดู ตามรายละเอียดที่ผอ.กองช่างได้อ่านมา
เมื่อกี้นี้นะครับ มันมีประมาณ 23 ราคานี้ว่าเป็นส่วนประกอบของการใช้
ก่อสร้างท่อประปา แต่โครงการหลักนี้ เขียนแบบแปลนนี้นะ เวลาช่างรับไป
จ้างเหมาเขาท ายังไง ผมเข้าใจ แต่ในแบบแปลนนี้ไม่มีเลย นะครับ ตามที่จริง
ต้องเขียนว่า ขนาดที่จะวางนี้ เชื่อมต่อเหล็กนี้นะมี ผูกน็อตยังไง วางยังไง อัน
ที่ 1 ก็คือ การเขียนแบบแปลนไม่ละเอียด ส าหรับ 2 นะครับ ผมดูแล้วว่าการ
ท างานครั้งนี้นะครับ ก็เป็นงานเหล็กนะครับ ก็ต้องมีการใช้เครื่องจักรนะครับ 
แต่ว่าตามที่เขียนมานี้นะครับ ในการท างานครั้งนี้นะครับ ในการปรับลดการ
ใช้เครื่องจักร ไม่ควรใช้เครื่องจักรตัวใหญ่นะครับก็ได้นะครับ จ านวน 1,500 
บาท ราคากลางทั่วไป เขาใช้ EX 200 ตามจริงใช้ 130 140 ก็ได้ ไม่จ าเป็น
เลย นี้ก็สามารถปรับราคาลงมาได้หลายบาท แต่ในส่วนที่เขียนมา คือ EX 
200 นะครับ แบ็คโฮตัวใหญ่นะครับ แล้วก็  ในส่วนที่ 3 ส่วนซากท่ีเหลือจาก
การก่อสร้าง ก็คือซากส่วนที่เหลือ นะครับ งบประมาณซากที่เหลือมันจะตั้ง 
หรือ เขียนค่าใช้จ่ายใหม่หรือไม่ ก็ยังไงมันเป็นงานหลักอยู่แล้ว จะรวมด้วย
หรือไม่ไม่แน่ใจ ก็อยากจะเรียนถาม สัก 2-3 ข้อนะครับ อันดับแรก เรื่องของ
แบบแปลน อันดับ 2 เรื่องของแบ็คโฮ เวลาท างาน อันดับที่ 3 ก็คือ การรื้อ 
นะครับ 3 หัวข้อนะครับ ก็อยากเรียนถามนะครับ แค่นี้ครับ 

นายประจิม (ผอ.กองช่าง) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
 

/และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน .... 



๑๘ 

 

และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประจิม ถั่วทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
เทศบาลต าบลคึกคัก ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง 3 ประเด็นที่ท่านสมาชิกได้ ตั้ง
หารือนะครับ อันดับแรก คือแบบแปลนที่ไม่ละเอียด ผมก็ขออภัยจริงๆ นะ
ครับ ผมจะก าชับ หน่วยออกแบบให้เพ่ิมเติมในส่วนขยายรูปตัดแบบแปลน 
อย่างเช่น การยึดเกาะกับสะพาน แล้วก็ขยายรอยต่อทั้งหมดนะครับ ใน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีอยู่ 2 ขั้นตอนนะครับ คือ 1 อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดแบบรูปรายการ 2 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง จะด าเนินก าหนดให้ละเอียดในขั้นตอนการจัดแบบรูปรายการอีก
ครั้งนะครับ ประเด็นที่ 2 การใช้เครื่องจักร จะอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ซึ่งโดยหลักของการใช้เครื่องจักรที่ไม่ได้
ถอดปริมาณงานจากแบบ จะเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษต้องนี้ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการชุดนี้พิจารณา นะครับ ประเด็นที่  3 วัสดุที่เหลือใช้นะครับ 
แบบแปลนก็จะต้องก าหนดรายการออกแบบว่า ท่อเดิมใช้ไปเท่าไร เหลือ 
เท่าไร นะครับ คือในส่วนที่เหลือไม่สามารถก าหนดได้ ก็จะให้อยู่ในขั้นตอน
บริหารสัญญา ก็คือหมายถึง วัสดุที่เหลือ ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง จะต้องแจ้งรายละเอียดไปยังพัสดุ เพ่ือจ าหน่ายต่อไป ขอบคุณ
มากครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5.8 ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว 
ข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 259,500 บาท มีสมาชิกท่านใด
เชิญอภิปรายครับ เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกสภาท่านใด
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม
ท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว ข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
259,500 บาท (อนุมัติ 10 เสียง/ไม่อนุมัติ – เสียง/งดออกเสียง 1 เสียง) 

 
 5.9 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

ประปา ย้ายแนวท่อเมนประปา กม.792+250 ถึง กม.794+760 หมู่ที่ 5 
และ หมู่ที่ 6 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5.9 ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ย้ายแนวท่อเมนประปา 
กม.792+250 ถึง กม.794+760 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ต าบลคึกคัก อ าเภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ย้ายแนวท่อเมนประปา กม.792+250 ถึง กม.
794+760 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 8,232,000 บาท ปริมาณ
งาน 5,020 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคึกคักก าหนด 
ขอเชิญท่านนายกครับ 

 
/นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ..... 



๑๙ 

 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขอบคุณท่านประธานสภาฯนะครับ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลคึกคัก ทั้ง เขต 1 เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ เ ข้ าร่ วมทุกท่ านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์  ตัน เก่ ง 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 5.9 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ย้ายแนวท่อเมนประปา กม.792+250 ถึง 
กม.794+760 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา ย้ายแนวท่อเมนประปา กม.792+250 ถึง กม.794+760 หมู่ที่ 5 
และ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 8,232,000 ปริมาณงาน 5,020 เมตร ต้องขอ
น าเรียนที่ประชุมนะครับ เนื่องจากขณะทุกท่านก็ทราบอยู่แล้ว ท่อประปาเรา
จะอยู่บนถนนเพชรเกษม ซึ่งตอนนี้ได้มีการย้ายท่อเมนทั้งสองข้างทาง งานก็
ท าล าบาก ไม่ใช่ท างานง่ายเกี่ยวกับการย้ายท่อประปา 1 ประชาชนขาด
น้ าประปา ขาดๆ หยุดๆ เวลาจะท างานนะครับ เนื่องจากท่อเก่าประมาณ 6 
นิ้วนะครับ ที่นี้เราปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เราใช้ท่อ 8 นิ้วนะครับ เพ่ือจะได้
สมดุลกับท่ีท าที่คึกคัก ต้องนี้ที่คึกคัก เป็น 8 นิ้ว แต่ที่ บางเนียงนี้ เป็น 6 นิ้ว 
คือว่าตามแบบแผนงานเราต้องการปรับปรุงซ่อมแซมในอนาคตนะครับ จะ
สร้างท่อประให้เชื่อมกันหมดหมู่ที่  4 หมู่ที่ 5 แล้วก็ หมู่ที่ 6 โดยระบบจะ
เชื่อมกันทั้ง 3 ระบบ หากว่าหมู่ที่ 4 ขาด ก็จะทางฝั่งนู้นมาใช้ได้ หมู่ที่ 5 
หรือ  หมู่ที่ 6 น้ าขาด ไฟฟ้าดับ ก็เปิดวาว์ลจากหมู่ท่ี 4 ไปใช้ได้ ตามแผนงาน
เป็นดังนี้ ที่ใช้งบประมาณเยอะหน่อยก็ตอนนี้ กรมทางหลวงจะมาสร้างทาง
ใหม่ เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ก็มาขุด เจาะ โดนแล้วนะครับ น้ าก็ขาดไปวันนึงนะ
ครับ เราก็ต้องซ่อมแซมนะครับ ที่นี้ ช่วงซ่อมแซมก็ยาก ย้ายก็ต้องย้ายออก 
น้ าก็ต้องต่อเรื่อย เราจะฝั่งท่อใหม่ตามแบบแปลนและรายละเอียดต่างๆนะ
ครับ ขอมอบให้ผู้อ านวยการกองช่างช่วยชี้แจงด้วยนะครับ  เนื่องจากแบบ
แปลนเรานี้ก็ได้ไปติดต่อกับผู้ช านาญงาน ประปาส่วนภูมิภาค ของอ าเภอ
ตะกั่วป่า นะครับ หารือกันมาแล้ว ว่าแบบแปลนท ายังไง ช่างโยธาก็ได้ไป
ประสานแล้ว ขอเชิญครับ 

นายประจิม (ผอ.กองช่าง) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประจิม ถั่วทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
เทศบาลต าบลคึกคัก ขอน าเรียนชี้แจง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา ย้ายแนวท่อเมนประปา กม.792+250 ถึง กม.794+760 หมู่ที่ 5 
และ หมู่ที่ 6 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นะครับ ส าหรับการ
ออกแบบแปลนชุดนี้ เทศบาลได้ขออนุเคราะห์ไปยังการประปาส่วนภูมิภาค 
อ าเภอตะกั่วป่า เพ่ือให้ผู้ที่มีความรู้เฉพาะทาง ก าหนดแบบให้ได้มาตรฐานขึ้น
นะครับ และ ได้อนุเคราะห์ให้ถอดประมาณราคา ออกมาจ านวน 14 
รายการ ให้ดูในแบบ ปร.4 นะครับ  
1.ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6  จ านวน 5,020 เมตร 
2.ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6  จ านวน 5,020 เมตร 

 
/ 3. ท่อ S/P ปลอกว่างท่อ ... 
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3.ท่อ S/P (ปลอกวางท่อ) Ø 250 มม. จ านวน    174 เมตร 
4.ท่อ S/P (ปลอกวางท่อ) Ø 150 มม. จ านวน    174 เมตร 
5.ประตูน้ าเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบใส่กุญแจ Ø 200 มม. จ านวน 2 ชุด 
6.ประตูน้ าเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบใส่กุญแจ Ø 100 มม. จ านวน 8 ชุด 
7.สามทางหน้าจาน Ø 200x100x200 มม. จ านวน 8 ตัว 
8.หน้าจานตาบอด Ø 200 มม. จ านวน 8 ตัว 
9.ข้อโค้ง 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 100 มม. จ านวน 8 ตัว 
10.Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม. รวมน๊อตปะเก็นยางแล้ว 
จ านวน 16 ชุด 
11. Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. รวมน๊อตปะเก็นยางแล้ว 
จ านวน 8 ชุด 
12.ลูกถ่วง คสล.ท่อ Ø 225 มม. จ านวน 24 เมตร 
13.รัดแยก PE Ø 110 มม. เข้ามาตรวัดน้ า Ø ½ นิ้ว เดี่ยว (เหมา) จ านวน 
300 ตัว 
14.ค่าซ่อมคอนกรีต จ านวน 100 ตารางเมตร ส าหรับค่าต้นทุน รวม 
5,925,720 บาท ยอดก่อสร้าง รวม Factor F รวมยอดทั้งสิ้น 
8,232,000 บาทขอบคุณมากครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ต่อไปข้อ 5.9 ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ย้ายแนวท่อเมนประปา 
กม.792+250 ถึง กม.794+760 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ต าบลคึกคัก อ าเภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ 8,232,000 บาท มีสมาชิกท่านใดเชิญ
อภิปรายครับ เชิญครับ 

นายชาตรี (สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธานกระผมนายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคึกคักเขตที่ 1 ขอให้ท่านสมาชิกสภาเปิดไปดูแบบแปลนหน้าแรกและดู
ที่จุดเริ่มโครงการผมไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นขีดเล็กๆ จะมีการวางท่อหรือไม่ จุด
ช่วงตามหลักจะต้องมีเส้นปะหนา ทางกองช่างออกแบบผิดแบบแปลนหรือไม่ 
จุดที่2 ที่สามารถลอดได้คือสะพานบางเนียง ตามที่ท่านนายกได้พูดถึงว่าใน
การเชื่อมต่อประปาระหว่างหมู่ที่ 2  หมู่ที่ 4 หนองกก และหนองมูลตะกั่ว 
หมู่ที่  6 สามจุดเข้าด้วยกัน แต่ถ้าไม่วางโครงการจุดเชื่อมไว้ ต่อไปการ
ไหลเวียนของน้ าน่าจะดีขึ้น ขอบคุณครับ 

นายประจิม (ผอ.กองช่าง) ขออนุญาตครับท่านประธานผมน าเรียนเพ่ิมเติมในเรื่องการออกแบบ ในส่วน
ของงบประมาณยอด 8,232,000 บาท เราสามารถที่จะเพ่ิมเติมเพ่ือให้
โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในขั้นตอนคณะกรรมการแบบรูปรายการ 
คณะกรรมการชุดนี้จะท าการกลั่นกลองแบบแปลนให้ละเอียดและสอดคล้อง
กับกฎหมายทางวิศวกรรมควบคุม การเพ่ิมจุดเชื่อมก็สามารถเพ่ิมเติมได้ ต้อง
ดูพ้ืนที่จริงและก็สามารถปรับเปลี่ยนแบบแปลนได้ ซึ่งให้อยู่ในยอดวงเงิน 

 
/ งบประมาณนี้ ...... 



๒๑ 

 

 
งบประมาณนี้ ปริมาณงาน 5,020 เมตร งบประมาณยอด 8,232,000 
บาท ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 นะครับ  5.9 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ย้ายแนวท่อเมนประปา กม.
792+250 ถึง กม.794+760 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ต าบลคึกคัก อ าเภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ 8,232,000 บาท มีสมาชิกท่านใดเชิญ
อภิปรายครับ เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคักอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา ย้ายแนวท่อเมนประปา กม.792+250 ถึง กม.794+760 หมู่
ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ 
8,232,000 บาท ด้วยเสียงเอกฉันท์  (อนุมัติ 11 เสียง/ไม่อนุมัติ – เสียง/
งดออกเสียง - เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) เนื่องจากวันนี้ มีผู้เข้ารับฟังการประชุม เชิญท่านผู้ใหญ่สีทองครับ 
นายสีทอง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3)  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสีทอง สงวนนาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 วันนี้ผม
จะขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสภากรณีปัญหา แจ้งข่าวสารความ
เดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนในพื้นท่ี ที่ได้รับทราบมา เรื่องแรกประเด็นแรก 
วาระที่ 5.7 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนหินกะ
สะ ซอยบนเขา หมู่ที่ 4 ระเบียบต่างๆผมอาจจะไม่เข้าใจชัดเจน ผมเห็นว่า
ถนนที่เลยมูลนิธิพม่า เส้นทางไม่สะดวกในการสัญจร ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 
อยากฝากทางสภา หากเกิดเหตุแบบนี้ในสถานการณ์ปัจจุบัน อยากให้
แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เทศบาลอาจจะใช้งบฉุกเฉินช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้น
ก่อน และอีกซอยคือซอยแป๊ะนาด ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาอยู่อาศัยจ านวนมาก 
มีถนนลูกรังอยู่ส่วนหนึ่ง ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการลาดยาง ประเด็นต่อมา
พ้ืนที่ของหมู่ที่ 3 อยากทราบความคืบหน้าเรื่องกล้องวงจรปิด ผมได้รับแจ้ง
จากประชาชนว่ามีการลักเล็กขโมยน้อยในพ้ืนที่ และอีกเรื่องคือก่อนที่จะมี
การเปิดประชุมสภาผมได้มีโอกาสเข้าร่วมและสังเกตเห็นว่า ก่อนจะเปิดจะมี
การจุดธูปไหว้พระ ซึงจากที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมประชุมในสถานที่ต่างๆ 
เพ่ือให้องค์ประกอบสมบูรณ์ อาจจะมีบทสวดบูชาพระย่อๆ ก็จะเป็นสิริมงคล
แก่ทุกๆท่านที่ร่วมประชุมสภาครับ ผมก็ขอหารือเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตามที่ 
นายสีทอง สงวนนาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ได้สอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซม
ถนน เนื่องจากปกติเราจะตั้งงบประมาณงบฉุกเฉินไว้ทุกปี แต่เนื่องจากในปีนี้  

 
/สถานการณ์ของโรคระบาด….. 



๒๒ 

 

สถานการณ์ของโรคระบาด โควิด 19 การจัดเก็บรายได้จ านวนไม่มากไม่
เพียงพอ ทุกปีจะไม่ล่าช้าเราจะซ่อมแซมกันทุกปีอย่างรวดเร็ว ที่ท่านสีทอง 
สงวนนาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ได้สอบถามถือว่าเป็นการดี เพ่ือที่ท่านจะได้ไป
ชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป ในเรื่องของทางทุ่งขมิ้นที่ผู้ ใหญ่บอกว่า
ซ่อมแซมล่าช้า เพราะเราไม่มีเงินซ่อมแซม ต้องรอเปิดประชุมสภาฯ ในส่วน
ของเรื่องซอยแป๊ะนาด เราตั้งเทศบัญญัติไว้แล้วจะด าเนินการท าถนนในปีนี้
แต่เนื่องจากจัดเก็บรายได้ไม่ได้ จึงยังด าเนินการไม่ได้ ซึ่งทางผมก็ได้น าเข้า
เทศบัญญัติในปี 2564 ไว้แล้วเพ่ือจะได้ด าเนินการให้ ในเรื่องของกล้องวงจร
ปิดก็เช่นกันตั้งงบประมาณไว้ สามล้านห้าแสนบาทท าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของ
หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 2 เนื่องจากโรคระบาดโควิด 19 ปีนี้โครงการหลายโครงการ
ไม่ได้ท า ต้องของน าเรียนและชี้แจงให้ผู้ใหญ่ได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุขเกษม (รองปลัดฯ) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้
ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุขเกษม สมบัติ รองปลัดเทศบาลต าบล
คึกคัก ขอน าเรียนท่านประธานสภาฯ ในการประชุมในวันนี้ เนื่องจากมีการ
เห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสมหลายโครงการ แต่ว่าท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้มีมติเห็นชอบโครงการฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีเอกสารประกอบ ใบปร.04 
ในโครงการที่ได้ประชุมไปแล้ว มีการผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพ่ือให้การประชุม
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามข้อบังคับสภา
ท้องถิ่น พ.ศ .2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ก็ขอแก้ไขใบสรุป 
ปร.04 โครงการดังนี้เพ่ือให้มีความถูกต้องเป็นไปตามที่ได้เห็นชอบไปตั้งแต่
ญัตติ 5.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ 
ซอยอ่าวมะนาว หมู่ที่ 1 งบประมาณ 30,800.00 บาท ตัวอักษรพิมพ์เป็น 
สามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถ้า
ตัวเลขและตัวอักษรไม่เหมือนกันให้ยึดถือตามตัวอักษร ซึ่งถือว่าเป็น
สาระส าคัญก็ขอแก้ไขให้ถูกต้อง และโครงการต่อไป 5.4 ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยทุ่งขมิ้นกลาง หมู่ที่ 4 
งบประมาณ 130,600.00 บาท ในใบสรุป ปร.04 ตัวอักษรเขียนว่าหนึ่ง
แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน ขอแก้ไขให้ถูกต้อง โครงการต่อไป 5.5 
ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ ซอยทุ้งขมิ้น
กลาง 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ 9,200.00 บาท ในใบสรุป ปร.04 ตัวอักษร
เขียนว่า หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน 5.6 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม โครงการซ่อมแซมหินกะสะ ซอยปล้องสิบ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
31,900.00 บาท ใบสรุป ปร.04 ตัวอักษรเขียนว่าสี่หมื่นหกพันสามร้อย
บาทถ้วน ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง และโครงการสุดท้าย 5.7 ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมหินกะสะ ซอยบนเขา หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
152,400.00 บาท ใบสรุป ปร.04 ตัวอักษรเขียนว่าสองแสนหนึ่งหมื่น   
หกพันแปดร้อยบาทถ้วน ขอแก้ไขให้ถูกต้องเพ่ือให้การเห็นชอบใน 

 
/ครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้อง…. 



๒๓ 

 

 
ครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเอกสารประกอบญัตติในการขอจ่ายขาด
เงินสะสมให้ถูกต้องตามระเบียบวาระการประชุม ขอบคุณครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) เชิญครับ 
นายสมหมาย (นักวิชาการศึกษา) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้

ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมหมาย บุญลอย หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา ขออนุญาตสรุปผล
ความคืบหน้าเรื่องของการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มา
สังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก ในปีการศึกษา 2564 แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักมีนโยบายที่จะ
จัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งต้องไปเรียนที่ตะกั่วป่าประมาณ 300 -400 คน 
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจ าปี 2562 ครั้งที่1/2562 เมื่อวันที่ 
24 ธันวาคม 2562 โดยมีมติรับการถ่ายโอนสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปา
กวีปมิตรภาพที่ 124 หลังจากนั้นทางเทศบาลๆได้แจ้งไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่องขอประเมินความพร้อมเพ่ือจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการส่งเอกสารดังนี้ 1.ส าเนารายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลคึกคัก 2.ส าเนาแบบรายงานข้อมูลคณะกรรมการของ
สถานศึกษาฯ 3. ส าเนาแบบรายงานข้อมูลและคณะบุคลากรทางการศึกษาฯ 
4. แบบค าขอประเมินความพร้อม ค่าใช้จ่ายต่างๆ รายรับ -รายจ่าย ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี 5.แบบกรอกข้อมูลประกอบการขอ
ประเมินความพร้อม 6.แบบส ารวจความต้องการเข้าเรียนของนักเรียน 7.
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8.บัญชี
รายชื่อโรงเรียนที่ขอรับโอน 9.รายงานผลการวิจัย เรื่องการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงาได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดังนั้นการขอ
ประเมินความพร้อมเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทศบาลได้ยื่นค าขอไปแล้ว
เ มื่ อ วั น ที่  3 1  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 3  เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ได้
มีการประชุมประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเทศบาล
ต าบลคึกคัก ณ ห้องประชุมช่อจ าปูน ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา ตามคู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งประเภทของสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
ซึ่ง สพฐ. ขอสงวนไว้ 7 ประเภท ดังต่อไปนี้ซึ่งไม่สามารถที่จะถ่ายโอนได้ 1.
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะด้านและมุ่งให้บริการใน
เขตพ้ืนที่กว้างขวางกว่าเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาในเชิงทดลอง วิจัยและพัฒนา 3.สถานศึกษาท่ีจัดเพื่อผู้พิการ 

 
/และผู้ด้อยโอกาส…. 
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และผู้ด้อยโอกาส ยกเว้นสถานศึกษาที่เรียนร่วม 4.สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือให้เป็นสถานศึกษาตัวอย่างหรือต้นแบบส าหรับการจัดการศึกษาในระดับ
ภาค ในระดับจังหวัด หรือในระดับอ าเภอที่มีเพียง 1 แห่ง 5.สถานศึกษาที่
จัดตั้งขึ้นในลักษณะเป็นหน่วยงานกระจายอ านาจ ในรูปแบบอื่นอยู่แล้ว ได้แก่ 
สถานศึกษาท่ีมีฐานะเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ.2542 6.สถานศึกษาในโครงการพระราชด าริหรืออยู่ในพระบรมราชานุ
เคราะห์หรือสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ 
7.สถานศึกษาที่มีผู้บริจาคที่ดินและอาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้รัฐเป็นผู้จัดการ
ศึกษาเอง ซึ่งโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 ไม่ได้เข้าลักษณะพิเศษที่ 
สพฐ. ขอสงวนไว้ทั้ง 7 ประเภท และได้แจ้งรายรับ-รายจ่าย เงินอุดหนุน 3 ปี
ย้อนหลัง ทั้งประเภทที่เทศบาลจัดขึ้นเอง ได้รับเงินอุดหนุนจากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ และเงินท่ีเทศบาลจัดสรรอุดหนุนให้กับการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการกีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรม และ
อ่ืนๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปเป็นการเลือกประธาน
คณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
เทศบาลต าบลคึกคัก โดยเทศบาลต าบลคึกคักได้ เสนอรายชื่อผู้แทน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยเลขานุการมาแล้ว ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 1.ว่าที่ร้อยตรี
บุญเลิศ สุวรรณรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเนียง 2.นายศักดิ์ชาย แซ่
จิ๋ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคมนียเขต 3.นายวัฒนา มิตรวงศ์ ข้าราชการ
บ านาญ ผู้แทนของเทศบาลต าบลคึกคัก 1.นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค 
ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 2.นายสุขเกษม สมบัติ รองปลัดเทศบาลต าบล
คึกคัก 3.นายสมหมาย บุญลอย หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ตัวแทนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 1.นายสมภาพ นาคพันธ์ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2.นายนิคม ปานรักษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ 3.นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ นักวิชาการ
ศึกษาช านาญการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา ฝ่ายเลขานุการดังนี้ 1.
นายพรหมเทพ สุขศิริสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาพังงาเป็นเลขานุการ 2.นายณฐกร มากแก้ว เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายวัฒนา 
มิตรวงศ์ ข้าราชการบ านาญ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลคึกคัก ล าดับต่อไปกรณีของ
การประเมินความพร้อม ต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับคุณภาพ คือจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือเรื่องอ่ืนๆ ย้อนหลัง 3 ปี ตัวชี้วัดระดับ
คุณภาพแบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 ใช้ประเมินความพร้อมกรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาขึ้นใหม่โดยที่ยังไม่เคยจัดการศึกษามาก่อน 
ซึ่งกรณีของเทศบาลต าบลคึกคักได้มีการจัดการศึกษามาแล้วจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ 

 
/กรณีนี้ กรณีที่ 2….. 
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กรณีนี้ กรณีที่ 2 ใช้ประเมินความพร้อมกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษา ซึ่ งเทศบาลต าบลคึกคักไม่ได้
เปลี่ยนแปลงจึงไม่เข้ากรณีข้อนี้ กรณีที่ 3 ใช้ประเมินความพร้อมกรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนการจัดการศึกษา ซึ่งกรณีของเทศบาลต าบล
คึกคักอยู่ในเกณฑ์กรณีนี้ และเข้าลักษณะกรณีข้อย่อย กรณีที่ 3.3 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาอยู่แล้ว ขอรับโอนการจัดการศึกษาทั่วไป 
เว้นแต่การศึกษาสงเคราะห์ ให้ประเมินจ านวน 8 ตัวชี้วัด ซึ่งผมและท่านรอง
สิริธร บัวแก้ว ได้ไปศึกษาดูงานเรื่องเอกสารทั้ง 8 ตัวชี้วัด ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะไหล ผมได้เตรียมเกือบจะครบทั้ง 8 ตัวชี้วัดแล้ว และที่ส าคัญคือ
จังหวัดจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการลงคะแนนการแสดงถึงความสมัครใจให้
โอนโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้
แต่งตั้งมาจ านวน 3 ท่าน คือ 1.ประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธาน 2.นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ 3.
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
กรรมการ และเลขานุการ โดยก าหนดให้การโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความสมัครใจ
ทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายหนึ่งคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และอีกฝ่ายหนึ่งคือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนดให้การเสนอหลักฐานที่แสดงถึงความสมัครใจ ซึ่งผมจะประสาน
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 นี้ ความสมัครใจนี้ต้อง
เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องวิธีการเงื่อนไขในการแสดง
ถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549 ในประเด็นความสมัครใจ ข้อที่ 6 การแสดงความสมัคร
ใจด้วยเสียงข้างมากให้ใช้คะแนนเสียงของผู้มีสิทธิตามบัญชีรายชื่อแต่ละฝ่าย 
หากคะแนนเสียงแสดงความสมัครใจเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิตามบัญชี
รายชื่อของแต่ละฝ่าย ให้ถือว่าสถานศึกษาแห่งนั้นได้แสดงความสมัครใจที่จะ
โอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ปัจจุบันทั้งครู และ
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มีทั้งหมด 4 ท่าน กรรมการมี 
9 ท่าน วิธีการถ่ายโอนมี 3 ลักษณะ 1.ถ่ายโอนโรงเรียนเกินกึ่งหนึ่ง 2.ถ่าย
โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา ถ้าครูไม่มาก็จะอยู่ที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
โยกย้ายได้ เราสามารถรับโอน หรือจัดสรรจากกรมได้ 3.ถ่ายโอนทรัพย์สิน
เรื่องของที่ดิน 75 ไร่ 2 งาน เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งผมได้น าจดหมายเหตุ
รายวันเล่มที่ 8-9 บันทึกท่ีดิน 78 ไร่ มาน าแจ้งที่ประชุมท าเป็นหอประวัติไว้ 
โรงเรียนปากวีปมิตรภาพที่ 124 เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่  17 
มิถุนายน 2511 มีผู้บริจาคพ้ืนที่จ านวนหลายรายโดยมีวัตถุประสงค์ต้องการ
สร้างโรงเรียน ดังนั้นเมื่อมีการบริจาคก็ได้น ามาขึ้นทะเบียนกับการคลัง  

 
/กรมธนารักษ์ เป็นรายงาน… 
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กรมธนารักษ์ เป็นรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมรับทราบหลังจากนี้ผมก็
จะด าเนินการท าตัวชี้วัด แผนพัฒนา คาดว่าประมาณเดือนพฤศจิกายน
จะแจ้งให้กับประชาชนทราบ ที่ต้องท าอันดับถัดไปคือปัจจุบันโรงเรียน
ประถมศึกษาจะเปิดอนุบาล 1-3 ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดตั้งแต่อายุ 2-5 
ปี ดังนั้นผมมีความคิดท่ีว่าเด็กเยาวชนหมู่ที่ 1-2 เป็นเยาวชนที่ขาดโอกาส ไม่
มีสถานศึกษารองรับผมจะน าครู1 คนและผู้ช่วย1คนไปใช้ที่เรียนที่โรงเรียน
ปากวีปมิตรภาพที่ 124 แทน แต่ยังสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อจ านวนเด็ก
มากขึ้นอัตราบุคลากรทางการศึกษาก็จะเพ่ิมข้ึน ปัจจุบันเด็กมีจ านวน 54 คน 
เราก็จะจ้างบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน ขอบคุณสภาที่มีมติ
เห็นชอบ ให้งบประมาณในการบริหารจัดการจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชน
ที่มีคุณภาพ ขอบคุณครับ 

นายกิตติพงศ์ (รองนายกฯ) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้
ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกิตติพงศ์ กิจภูวดล รองนายกเทศมนตรีต าบล
คึกคัก ผมมีเรื่องจะหารือ หมู่ที่ 5 ต าบลคึกคัก สองข้างถนนได้งบประมาณ
มาถึงหมู่ที่ 4 ต าบลคึกคัก ทั้งสองฝั่งถนนตอนนี้เริ่มขุดแล้ว ซึ่งเกิดเหตุการณ์
ท่องประปาขาดโดยไม่มีช่างประปาท่านใดเข้าไปด าเนินการแก้ไขซึ่งติดต่อไป
แล้วก็ไม่มีใครมาด าเนินการ ผมต้องไปด าเนินการเอง และล่าสุดที่หมู่ที่ 2 
บ้านบางขยะ ท่อประปาขาดซึ่งอยู่ในแนวถนนทั้งหมด ผมขอค าปรึกษาว่าจะ
ให้ทางกองช่างด าเนินการไปในรูปแบบใดเพราะถึงอย่างไรท าถนนเพชรเกษม
ก็ต้องมีการขุดมาโดนท่อประปา ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)   ครับ ยังอยู่ในเรียบวาระเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดเสนออีกไหมครับ 
นายสมชาย (สท.เขต2) ขออนุญาตท่านประธานครับ ผมนายนายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลคึกคัก ผมมีประเด็นเดียวครับท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องเสียภาษีของ
ประชาชนซึ่งจะเหลือระยะเวลาอีกแค่ 4 วันจะสิ้นเดือนสิงหาคม ประวัติการ
เสียภาษีของประชาชนส่วนใหญ่ ประชาชนต้องน าเอกสารมาและมาเสียภาษี
ที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ส่วนคนที่ไม่ได้รับเอกสารถ้าไม่ได้มาเสียภาษีภายในเดือน
สิงหาคม จะถูกปรับหรือไม่ครับ ถ้าถูกปรับตามมติคณะรัฐมนตรีปีนี้ 40 % 
หรือไม่ ส่วนประชาชนที่ได้รับเอกสารถ้าได้รับล้าช้าถ้าไม่ได้มาเสียภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเลยหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัดฯ) ขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิกครับ ในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็น
ปัญหาระดับประเทศ ผมขอชื่นชมเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล
คึกคัก เราท าในระดับต้นๆ ของจังหวัดพังงาที่เป็นระบบที่สุด บางท้องถิ่นยัง
ออกหนังสือภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่ซึ่งภาษีตัวนี้ได้ยกเลิกไปแล้ว ตอนนี้ไม่
ใช้เฉพาะต าบลคึกคัก กทม.ก็มีปัญหาบางตัวรายการที่ดินไม่มีการเปลี่ยนผู้
ครอบครอง ที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของที่ดินไม่ได้แจ้งกับที่ดินไว้ เพราะเวลาเรา
ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะใช้ชื่อของบุคคลดังกล่าวตามหลักฐาน
ที่ดิน แต่เมื่อย้ายที่อยู่ชื่อก็ยังเป็นของที่ดิน เมื่อเวลาส่งหนังสือจะส่งไปยัง 

 
/เจ้าของทรัพย์ตามที่ปรากฏ… 



๒๗ 

 

เจ้าของทรัพย์ตามที่ปรากฏในทรัพย์แต่ไม่ได้ปรากฏว่าให้สืบว่าเจ้าของที่ดิน
อยู่ที่ไหนก่อน กลายเป็นว่าครั้งแรกที่ส่งไม่รู้ไปส่งที่ไหน ปัญหาที่น าหารือที่
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงการคลังเป็นคนออกกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยเป็นคน
ออกระเบียบว่าจัดเก็บอย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนเก็บรายได้ 
สามหน่วยงานนี้ มีคนไปหารือว่าในกรณีท่ีหนังสือแจ้งหนี้รายการภาษีไม่ถึงจะ
ท าอย่างไร ตามสื่อระบุว่ากระทรวงการคลังชี้แจงให้มาติดต่อที่ อปท. 
ถึงแม้ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับ ให้มาติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
มาส ารวจว่ามีงานภาษีที่ต้องจ่ายหรือไม่ มีคนถามไปอีกว่ากรณีที่จ่ายไม่ทัน
วันที่ 31 สิงหาคมจะท าอย่างไร โดยค่าปรับหรือไม่ ซึ่งค่าปรับอยู่ที่ประมาณ 
10 – 40% ตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจน ถ้าท่านมาส ารวจแล้วไม่มีชื่อแสดงว่า
ทรัพย์สินและที่ดินของท่านตกส ารวจ ถ้าตกส ารวจถือว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ค้าง
ช าระภาษี การช าระภาษีท่านสามารถโต้แย้งได้จนถึงวันเสียภาษี โต้แย้ง
ทรัพย์สินกับประเภททรัพย์สิน เช่น ที่ดินไม่ถูกต้อง ประเภทการใช้ที่ดินไม่
ถูกต้อง สามารถโต้แย้งได้ แต่ถ้าท่านช าระภาษีแล้วถือว่าไม่โต้แย้งแล้ว จะมา
ยื่นขอโต้แย้งอีกครั้งคือรอบหน้า ซึ่งปีนี้ผมทราบดีว่าลดร้อยละ90 ท่าน
อาจจะเห็นว่ามันน้อย หากปีหน้าถ้ามีการจัดเก็บโดยไม่มีการลดภาษีอาจจก
ส่งผลกระทบแน่ ส่วนที่ถามว่าถ้าช าระไม่ทันภายใน 31 สิงหาคมนี้จะ
ด าเนินการอย่างไร ประเด็นนี้ยังไม่มีหนังสือสั่งการมาว่าจะขยายเวลาได้อีก
หรือไม ่อีกเรื่องที่ขอแจ้งสมาชิกคือ ผมถือโอกาสลาสมาชิกเลยนะครับ ผมจะ
ย้ายไปยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากแดดซึ่งคุยกับนายก นายกก็ยินยอม
ให้ผมย้ายซึ่งผมจะเดินทางไปวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ก็เลยแจ้งท่านสมาชิก
ว่าการประชุมสภาครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ ได้ เข้าร่วมประชุม  และ
ขอขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยกันมาจนถึง
ปัจจุบัน น่าจะประมาณ 14 ปี แล้ว ขอบคุณครับ 

นายวีรพล (รองประธานฯ) ขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิกครับ ผมนายวีรพล สุทธิ เพชร รอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เรื่องน้ าประปาร้องเรียนทางไลน์ เป็นมา 2 
- 3 ปีแล้วน้ าประปาไหลแค่ระดับพ้ืน บริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา ต าบลคึกคัก 
ขอบคุณครับ   

นายสมสุข  ปิ่นประดับ ท่านประธาน ผมนายสมสุข ปิ่นประดับ ขอน าเสนอหารือเรื่องปัญหาขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่ต าบลคึกคักคับ ตอนนี้ขยะสองข้างทาง สกปรกมาก ท าให้เสียภูมิ
ทัศน์เรื่องการท่องเที่ยว เป็นไปได้หรือไม่ เทศบาลจัดอบรมให้ความรู้และ
รณรงค์การด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ประเด็นเรื่องขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ปัญหาคือจิตส านึกของประชาชน เจ้าหน้าที่
ของผมเองก็ด าเนินการอยู่ตลอด แต่จิตส านึกของคนไม่มี อยากจะทิ้งตรงไหน
ก็ท้ิง  เดี่ยวผมว่าค่อยหารือด้วยกันหลังปิดการประชุมดีกว่า 

 
/นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)    ..... 



๒๘ 

 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)    สมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอ หารือ ในวาระอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ในเมื่อสมาชิกไม่
มีเรื่องเสนออ่ืนๆ ในเรียบวาระที่ 6 นะครับ ผมก็ขอปิดการประชุมครับ 
ขอบคุณทุกท่านครับ 

 
 
ปิดประชุม เวลา 12.12  น. 
 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                         (นายปิติ   ตันสกุล) 
                                           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

       (ลงชื่อ)            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
                                                  (นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค) 
                                           ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการ 
(นายสมคิด  หมื่นกล้า) 

ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการ 
                   (นายอุดม  ตันเก่ง)    

     ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑      

(ลงชื่อ)    กรรมการ                    
                                  (นายสมญา  นพฤทธิ์)      

    ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒     
     

สภาเทศบาลต าบลคึกคัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕63 แล้ว เมื่อครั้งประชุม
สภา สมัย.......... สมัยที่ ........... ครั้งที่ .......... เมื่อวันที่ ................. ณ. ................................. ................... 
 
           (ลงชื่อ)            ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
                        ( นายเสน่ห์     บุญน้อย  ) 
                            ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  

----------------------------------------------- 
 


